

THÔNG BÁO

Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 03/02/2020, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai chủ trì họp trực báo đầu tuần và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các công việc chuyên môn cần triển khai; Trưởng ban kết luận:

Hoan nghênh tinh thần của các đồng chí công chức trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona của Ban Quản lý Khu kinh tế. Trong thời gian tới đề nghị tất cả công chức triển khai quyết liệt các giải pháp, tiếp tục cập nhật thông tin, diễn biến, tuyên truyền về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona nhằm chủ động bảo vệ cho bản thân, gia đình, cơ quan và cho cộng đồng xã hội. Đồng thời, triển khai một số nội dung như sau:

1- Yêu cầu các Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc phát huy vai trò người đứng đầu, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2020 báo cáo lãnh đạo ban **trước ngày 07/02/2020**.

2- Phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp có quy mô sử dụng lực lượng lao động lớn yêu cầu xây dựng, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona tại đơn vị mình với sự cam kết thực hiện của Giám đốc các doanh nghiệp. Thường xuyên theo dõi, nắm tình và kịp thời báo cáo nếu có diễn biến xấu xảy ra.

Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Báo cáo số 403-BC/TU ngày 03/5/2019 của Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU về phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu đường 19- Đức Cơ giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020. Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020 vào Khu kinh tế, khu công nghiệp.

Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê về việc thực hiện các nội dung của Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 03/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku.

3- Phòng Quy hoạch - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường: Làm việc với UBND huyện Đức Cơ nắm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và khẩn trương tham mưu quy trình, thủ tục để được giao đất khu mở rộng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo quy định.

Phối hợp với Công ty PTHT Khu kinh tế đề xuất đối với tình hình triển khai thực hiện dự án Khu Trung tâm, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, nguồn vốn và sự cần thiết lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Công văn số 247/VP-CNXD ngày 21/01/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án Khu Trung tâm, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất Khu dịch vụ tại Khu trung tâm Khu kinh tế Lệ Thanh. Theo dõi, đôn đốc hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

4- Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona.

5- Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế: Khẩn trương rà soát, quyết toán các công trình xây dựng năm 2019; hoàn thiện hồ sơ triển khai các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn cấp bách, đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp năm 2020. Chú ý nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2020 – 2025.

Thông báo cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa về thực hiện việc mua nước và bán lại cho các doanh nghiệp trong thời gian tới. Đồng thời, xây dựng lộ trình, kế hoạch hoàn thành trước 30/3/2020.

Yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kết luận trên triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các phòng, đơn vị thuộc BQLKKT;
- Website BQL KKT;
- Lưu Văn thư BQL KKT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Đăng Khoa